

พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาบังโลกนี้อีกครั้ง นี่คือพระสัญญาของพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ทรงพระชนม์อยู่บนโลกนี้เมื่อสองพันปีที่แล้ว (อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราก็คงบอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลาย และถ้าเราไปจัดเตรียมไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอภิปรับท่าน ไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย ยอห์น 14:1-3) เราอาจมีความคิดว่า จะรู้แต่ได้อย่างไรว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอน ขอท่านทั้งหลายจงได้อ่านการพยากรณ์ที่ปวงที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้โดยพระองค์เองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา จงใคร่ครวญข้อพระคำต่างๆอย่างระมัดระวังเพื่อท่านจะสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ณ ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่สุดจันว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในช่วงชีวิตของเรา

1 การทำลายพระวิหาร

เมื่อพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหาร มีสาวกของพระองค์คนหนึ่งชวนให้พระองค์ชมอาคารต่างๆบริเวณพระวิหาร ทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้าดูเถิด ศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริง” พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกนั้นว่า “ท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือ เรามอบความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ จะไม่เหลือทับซ้อนกันสักก้อนเดียว ทุกก้อนจะถูกโยนทิ้งลงมาจาก” (มาระโก 13:1-2, มัทธิว 24:1-2, ลูกา 21:5-6) **การนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วดังที่ตรัสไว้ทุกๆตัวอักษรในคริสต์ศักราชที่ 70**

2 หมายสำคัญของการเสด็จกลับมา

เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกรบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบ ว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งนี้เป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และวาระสุดท้ายของโลกนี้” (มัทธิว 24:3, มาระโก 13:3-4, ลูกา 21:7)

3 การเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้กระทำการหลอกลวง

พระเยซูคริสต์ตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้

หลง ด้วยว่าจะมีหลายคนต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว’ เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป อย่าตามเขาไปเลย (มัทธิว 24:4-5, มาระโก 13:5-6, ลูกา 21:8)

4 สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม

ท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม คอขระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง (มัทธิว 24:6, มาระโก 13:7, ลูกา 21:9)

5 สงครามระหว่างประชาชาติ | แผ่นดินไหว | การกันดารอาหาร | โรคระบาด

เพราะประชาชาติจะถูกขึ้นต่อสู้ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้อาณาจักร จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมีความวิบัติอันน่ากลัว และหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์ (มัทธิว 24:7, มาระโก 13:8, ลูกา 21:10-11)

6 เหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบาก

แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านี้เขาจะจับท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสีย และอายัดท่านไว้แก่ธรรมศาลาและแก่คุก และพาท่านไปต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมือง เพราะท่านเห็นแก่นามของเรา การนั้นจะเกิดแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยาน (มัทธิว 24:9, มาระโก 13:9, ลูกา 21:12-13)

8 แต่ว่าเมื่อเขาจะนำท่านมามอบไว้นั้น

อย่าเป็นกังวลก่อนว่า จะพูดอะไรดี และอย่าใคร่ตรองล่วงหน้าเลย แต่จงพูดตามซึ่งได้ทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้น เพราะว่าผู้ที่พูดนั้นมีใจตัวท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน ซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อต้านและคิดค้านไม่ได้ (มาระโก 13:11, ลูกา 21:14-15)

9 การทรยศภายในครอบครัว

แม้ว่าพี่ก็จะทรยศน้องให้ถึงความตาย พ่อก็จะมอบลูก และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย ท่านจะถูกคนทั้งปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด (มัทธิว 24:9-10) / แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเหตุนามของเรา แต่ผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะเสียไปก็หาไม่ได้ ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน (ลูกา 21:16-19, มาระโก 13:12-13)

10 ความรักจะกลายเป็นความเยือกเย็น

ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด (มัทธิว 24:12-13)

11 ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลก

ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ และแล้วที่สุดปลายจะมาถึง (มัทธิว 24:14, มาระโก 13:10)

12 ความน่าเกลียดชังของความวิบัติในเยรูซาเล็ม

เมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อนั้นจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว (ลูกา 21:20) เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการกร่างว่างเปล่าที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้น ตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ (ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิด) เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลาย ผู้ที่อยู่บนหาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน (มัทธิว 24:15-18, มาระโก 13:14-16, ลูกา 17:31 และ 21:21) แต่ในวันเหล่านั้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโต (มัทธิว 24:19-20, มาระโก 13:17-18, ลูกา 21:23) และพวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาดเอาไป

เป็นเชลยทั่วทุกประชาชาติ และคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็ม จนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วน (ลูกา 21:24)

13 เวลาแห่งความทุกข์ลำบากของยากอบ

(เยเรมีย์ 30:6-7) ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง อย่างที่ไม่มีเคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย และถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย้อนสั้นเข้า จะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึงทรงให้วันเหล่านั้นย้อนสั้นเข้า (มัทธิว 24:21-22, มาระโก 13:19-20, ลูกา 21:23) เพราะว่าเวลานั้นเป็นวันแห่งการแก้แค้นเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้ในวันสำเร็จ (ลูกา 21:22)

14 พระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

ในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี้’ หรือ ‘อยู่ที่โน่น’ อย่าได้เชื่อเลย ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทำการสำคัญอันใหญ่และกรรมมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง ดูเถิด เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้ว (มัทธิว 24:23-24, มาระโก 13:21-23) เหตุฉะนั้น ถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร’ ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยู่ที่ห้องลับ’ ก็จงอย่าเชื่อ ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉับใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉับนั้น (มัทธิว 24:26-27, ลูกา 17:23-24)

15 หมายสำคัญในฟ้าสวรรค์

แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมีมืด และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป (มัทธิว 24:29, มาระโก 13:24-25, ลูกา 21:25) และ



บนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความพิศวงงงงวยเพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น จิตใจมนุษย์ก็จะสลับสไปเพราะความกลัว และเพราะสิ่งหนึ่งถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป (ลูกา 21:25-26)

16 เมื่อนั้นหมวยสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า ‘มนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์’ แล้วเขาจะเห็น ‘บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า’ พร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น (มัทธิว 24:30-31, มาระโก 13:26-27, ลูกา 21:27)

17 เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยึดตัวและผิงศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว (ลูกา 21:28)

18 บัดนี้ จงเขียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อกิ่งก้านยังอ่อนและแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งปวงนี้ ก็ให้รู้เถิดว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้จะถึงประเดี๋ยว (มัทธิว 24:32-33, มาระโก 13:28-29, ลูกา 21:29-31)) แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ พระบิดาท่านที่ทรงทราบ (มัทธิว 24:36, มาระโก 13:32)

19 ด้วยสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและชกให้เป็นสามีภรรยาจนจนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา และน้ำท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวอันใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉนั้นด้วย (มัทธิว 24:37-39, ลูกา 17:26-27)

20 ในสมัยของโลกก็เหมือนกัน เขาได้กินดื่ม ซื่อซื่อซื่อซื่อ หว่านปลูก ก่อสร้าง แต่ในวันนั้นที่โลกออกไปจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถันได้ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทั้งสิ้น ในวันที่บุตรมนุษย์จะปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้น (ลูกา 17:28-30)

21 จงระลึกถึงภรรยาของโลทานั้นเถิด ผู้ใดคืนรนเอาชีวิตของตนรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดที่พลีชีวิต ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด (ลูกา 17:32-33)

22 เรบอกท่านทั้งหลายว่า ในคืนวันนั้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนอันเดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ง จะทรงละคนหนึ่ง ผู้หญิงสองคนจะไม่แบ่งด้วยกัน จะทรงรับคนหนึ่ง จะทรงละคนหนึ่ง ชายสองคนจะอยู่ในทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ง จะทรงละคนหนึ่ง (มัทธิว 24:40-41, มาระโก 17:34-36) เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “จะเกิดขึ้นที่ไหน พระองค์เจ้าข้า” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “หากศพอยู่ที่ไหน ผู่นกอินทรีจะตอมกันอยู่ที่นั่น” (มัทธิว 24:28, ลูกา 17:37)

23 จงเฝ้าระวังอยู่และคร่ำครวญอธิษฐาน ด้วยว่าบุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่อยู่จากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอำนาจให้แก่พวกผู้รับใช้ของเขาและให้รู้การงานของตนว่ามีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประจักษ์ให้เฝ้าบ้านอยู่ เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังไว้ เพราะท่านไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไร – ผู้เป็นเจ้านายของท่านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาค่ำ หรือเที่ยงคืน หรือเวลาใกล้รุ่ง หรือรุ่งเช้า กล่าวว่าจะมาลึบพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ (มาระโก 13:34-36)

24 จงจำไว้อย่างนี้เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมาขโมย เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา (มัทธิว 24:43-44)

25 จงระวัง! จงตื่นตัว! ท่านไม่รู้ว่าจะมาเมื่อใด มิฉะนั้นใจของท่านจะจมอยู่กับความสนุกบันเทิงฟ้ายโลก การเมาเมาย และความวิตกกังวลต่างๆในชีวิต จงระวังให้ดี และเฝ้าอธิษฐานอยู่ เพราะวาระนั้นจะมาถึงตัวท่านอย่างไม่คาดคิดเหมือนกับดัก วันนั้นจะมาถึงคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก (มาระโก 13:33, ลูกา 21:34-35)

26 เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่านทั้งหลายสมควรที่จะรอดพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงที่กำลังจะเกิดขึ้น และเพื่อท่านจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ (ลูกา 21:36)

27 เรบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่งทั้งปวงนี้จะสำเร็จ ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้เลย (มัทธิว 24:34-35, มาระโก 13:30-31, ลูกา 21:32-33)

พระราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประทับอยู่เหนือบัลลังก์แห่งพระสิริ พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับ มาในเร็วๆนี้ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติสิริ พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์และธรรมิกชนผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ “จงยำเกรงพระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ผู้ทรงได้สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และน้ำพุทั้งหลาย” (วิวรณ์ 14:7)

ในอีกไม่ช้า เวลานั้นจะมาถึงอย่างแน่นอน อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ของพระเจ้า เตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับพระผู้เป็นเจ้าของท่าน!



ข่าวประเสริฐ เรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า

ที่อยู่ติดต่อท้องถิ่น